

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 7778/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 về triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020, theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm, vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia BHXH để thực hiện mục tiêu tăng nhanh độ bao phủ đối tượng tham gia BHXH.

Ngày 20/12/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6209/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó có chỉ tiêu tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho từng địa phương thực hiện.

Đồng thời, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019, UBND thành phố đã ban hành nhiều công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH trên địa bàn quản lý; kịp thời chỉ đạo hoặc báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.¹

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp

¹ Công văn số 9534/UBND-SLĐTBXH ngày 08/12/2018 về việc tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1799/UBND-KGVX ngày 22/3/2019 về việc triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Công văn số 2297/UBND-SLĐTBXH ngày 11/4/2019 về việc tăng cường thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019; Công văn số 4149/UBND-BHXH ngày 24/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019.

luật BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung triển khai tuyên truyền những quyền lợi, chế độ khi tham gia BHXH; thường xuyên đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH đến các đối tượng tuyên truyền, chọn lọc phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu hiểu biết pháp luật của từng đối tượng.²

Công thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức đối thoại trực tuyến về pháp luật BHXH với doanh nghiệp và người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thực hiện đăng, phát tin, bài, phóng sự... thông tin chi tiết quy trình tham gia, thụ hưởng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận với các loại hình BHXH, ngoài ra các cơ quan truyền thông cũng quan tâm thông tin về các chính sách BHXH đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội trên địa bàn thành phố.³

Trung tâm Thông tin Dịch vụ công chỉ đạo nhân viên trực Tổng đài 1022 nắm rõ thông tin nội dung Kế hoạch 7778/KH-UBND để hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH khi có yêu cầu.⁴

² Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 05 buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, in ấn và phát phát hành 24.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH nhằm tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố các nội dung liên quan đến pháp luật về BHXH; Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 24 buổi Đối thoại - Tư vấn pháp luật và 144 buổi tuyên truyền pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách BHXH tại cơ sở; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổng hợp các vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, người lao động trong KCNC, KCN về các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN gửi BHXH thành phố hướng dẫn dẫn, giải đáp; BHXH thành phố định kỳ làm phóng sự về chính sách an sinh xã hội, có số chuyên trang trên Báo Đà Nẵng, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, viết bài, đưa tin trên Trang thông tin điện tử BHXH thành phố; nhiều tin về BHXH, được thu âm và phát sóng trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình quận, huyện và Đài Truyền thanh xã, phường; trả lời kịp thời hàng trăm lượt thư bạn đọc, cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, tờ gấp về BHXH, BHYT, BHTN; đặt 6 pano cỡ lớn treo tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; treo hàng nghìn băng rôn, phướn trên các trục đường chính của thành phố, tận thôn, làng, tổ dân phố, trạm y tế xã, phường, trường học ở vùng sâu, vùng xa như xã Hòa Bắc, Hòa Phú, huyện Hòa Vang...; BHXH thành phố xây dựng Kế hoạch số 317/KH-BHXH ngày 13/3/2019 phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Đại lý thu; cấp giấy chứng nhận, cấp thẻ nhân viên Đại lý thu đúng theo quy định. Tổ chức tập huấn giao dịch hồ sơ điện tử; giao kế hoạch phát triển đối tượng cho Đại lý thu, thường xuyên đôn đốc các Đại lý tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN đến người dân.

³ Theo thống kê, tính đến ngày 12/9/2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã đăng tải hơn 100 tin, bài liên quan đến nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một số tin, bài tiêu biểu: *Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện* (Báo Đà Nẵng - 13/4/2019); *Đà Nẵng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện* (Báo Dân trí - 26/3/2019); *Đà Nẵng đạt nhiều "kỳ tích" trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội* (Báo Công thương - 18/4/2019)...

⁴ Theo thống kê, đến ngày 15/9/2019 Tổng đài 1022 đã tiếp nhận 73 yêu cầu có nội dung liên quan đến chính sách BHXH.

UBND các quận, huyện đã quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tuyên truyền phát triển chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được biết. Đặc biệt, trong quá trình triển khai tuyên truyền, các địa phương đã chú trọng phát huy hiệu quả truyền thông của hệ thống thông tin cơ sở như Đài truyền thanh quận, huyện; trang thông tin điện tử, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở...

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH theo quy chế phối hợp tại Quyết định 2735/QĐ-UBND ngày ngày 23/5/2017 của UBND thành phố. Tập trung xử lý nghiêm các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Trong 09 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành kiểm tra 48 đơn vị, thanh tra chuyên ngành 180 đơn vị sử dụng lao động, kiến nghị thu hồi số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT tại thời điểm thanh tra là 37.660 triệu đồng. Số tiền nợ đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra và nộp khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra là 32.967 triệu đồng. Tổng cộng có 23 đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.383 triệu đồng và có 05 đơn vị đã chấp hành với số tiền nộp phạt 505 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND các quận huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tham gia BHXH trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 7778/KH-UBND cho 50 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 19 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc; xây dựng chỉ tiêu 16 cuộc kiểm tra giám sát; Chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình công tác trọng tâm và tăng cường tổ chức tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Kế hoạch 7778/KH-UBND. Đồng thời xây dựng chương trình liên tịch với BHXH quận, huyện để tăng cường chế độ thông tin 2 chiều, tổ chức kiểm tra đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm về lĩnh vực BHXH, thường xuyên cập nhật thông tin đóng BHXH từ cơ quan BHXH thành phố để đối chiếu số liệu, theo dõi tình hình và chỉ đạo các cấp công đoàn có giải pháp kịp thời.

Cục Thuế thành phố thực hiện cung cấp cho BHXH thành phố thông tin về chi phí tiền lương của người sử dụng lao động và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố theo dõi, đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo Kế hoạch số 7778/KH-UBND.⁵

4. Kết quả cụ thể đạt được (tính đến ngày 30/9/2019)

Tính đến ngày 30/9/2019, toàn thành phố có 241.454 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 6.993 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 3%), đạt

⁵ Trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, trong 09 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố khai thác mới 1.529 đơn vị với 6.837 lao động.

96,1% kế hoạch, đạt 89,5% trên tổng số 269.773 người thuộc đối tượng tham gia BHXH. Có 227.731 người tham gia BHYT, tăng 6.574 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 3%), đạt 96,6% kế hoạch, đạt 90,58 % trên tổng số 251.408 người thuộc đối tượng phải tham gia BHYT.

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 4.721 người, tăng 3.654 người (tăng 342.5%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 191,1% kế hoạch, đạt 1,44% trên tổng số đối tượng phải tham gia BHXH tự nguyện.

Với kết quả trên, dự kiến đến cuối năm 2019, toàn thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra theo Kế hoạch (*Số liệu chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

II. TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC

1. UBND các quận, huyện thực hiện theo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH do UBND thành phố giao mà chưa chủ động trong việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

2. Hiện nay vẫn tồn tại một bộ phận người lao động chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, chế độ được thụ hưởng khi tham gia BHXH, sự đảm bảo về chế độ hưu trí sau khi hết tuổi lao động, vì vậy, sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp nhiều người lao động không tiếp tục tham gia BHXH và muốn hưởng chế độ BHXH một lần. Số người nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần tăng hằng năm, trong năm 2018 có 10.203 người nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần, tăng 1.635 người so với năm 2017 (tăng 19.08%); trong 09 tháng đầu năm 2019 có 10.239 người nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần, tăng 2.482 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 32%).

3. Việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là nhiều số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH cầm chừng, mang tính đối phó hoặc cố tình trốn đóng, nợ BHXH vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng đến việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH của người lao động.

4. Nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động không ổn định, địa chỉ thường xuyên thay đổi, không có nhân viên chuyên trách làm BHXH dẫn đến khó khăn trong việc đôn đốc thu và thu nợ. Trong khi đó, bình quân mỗi cán bộ thu của cơ quan BHXH phải quản lý trên 160 đơn vị và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến quá tải tại một số Bộ phận.

5. Công tác khởi kiện các đơn vị nợ BHXH còn nhiều vướng mắc về thẩm quyền, quy trình, thủ tục hồ sơ khởi kiện; vì vậy, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Lao động thành phố vẫn chưa khởi kiện được. Trên thực tế, cán bộ công đoàn trực thuộc hưởng lương tại doanh nghiệp nên khó có thể đứng đơn khởi kiện chủ doanh nghiệp. Trong khi đó, chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể về quy trình, điều kiện pháp lý để Công đoàn cấp trên cơ sở có thể đại diện khởi kiện người sử dụng lao động ra tòa án.

III. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, cụ thể:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện của Nhà nước để người dân hiểu được tính nhân văn, lợi ích của việc tham gia BHXH;

- Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH đối với người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm nghiệp vụ trong thực hiện chế độ BHXH; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các giao dịch về BHXH làm hài lòng người dân và doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về đóng BHXH làm căn cứ cho việc đề xuất với cơ quan chức năng khởi tố tố chức, cá nhân, đơn vị vi phạm quy định tại Điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự;

- Phối hợp với Công an thành phố thực hiện 02 nhiệm vụ: Phối hợp đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị để nợ, nợ đọng BHXH và thực hiện lập hồ sơ xử lý các đơn vị khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều 214, Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự;

- Đối với đơn vị sử dụng lao động không tham gia BHXH cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng vẫn quyết toán thuế hằng năm, BHXH thành phố phối hợp với Cơ quan Thuế có biện pháp xử lý cụ thể;

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai rà soát, phân tích đối chiếu dữ liệu nhằm xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhưng chưa tham gia, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng tiềm năng theo thứ tự ưu tiên để xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đối tượng tham gia cho phù hợp;

- Phối hợp với UBND quận, huyện giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến UBND xã, phường và tổ dân phố để triển khai, thực hiện;

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách để mạng lưới Đại lý thu BHXH tự nguyện là những người chuyên trách, không hoạt động kiêm nhiệm đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ và tăng tỷ lệ hoa hồng đảm bảo đại lý có thu nhập ổn định cho đời sống;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên đại lý, nhằm phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác thu BHXH và cung ứng dịch vụ công qua Đại lý thu.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo hướng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện.

3. UBND quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 7778/KH-UBND thực hiện việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn quận, huyện trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, chú trọng việc phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, xem đây là chỉ tiêu thi đua năm 2020 của các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2020. / *rl*

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Thường trực HĐND Tp (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện;
- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT, SLĐT BXH, P. VH XH.

70

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Miên



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN (THỜI ĐIỂM 30/9/2019)

(Theo Báo cáo số 265 /BC-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố)

TT	Đơn vị	BHXH bắt buộc			BHXH tự nguyện			BHTN		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Q. Hải Châu	74.278	58.549	78.82	582	1.253	215.29	68.998	55.601	80.58
2	Q. Thanh Khê	32.402	24.640	76.04	450	921	204.67	30.653	23.212	75.73
3	Q. Sơn Trà	33.961	29.339	86.39	326	521	159.82	32.320	27.847	86.16
4	Q. Ngũ Hành Sơn	20.609	18.615	90.32	239	358	149.79	19.584	17.671	90.23
5	Q. Liên Chiểu	56.997	30.145	52.89	386	786	203.63	53.644	28.802	53.69
6	Q. Cẩm Lệ	24.415	17.923	73.41	302	548	181.46	23.001	16.820	73.13
7	H. Hòa Vang	8.658	8.360	96.56	185	334	180.54	7.590	7.382	97.26
Tổng cộng:		251.320	187.571	74.63	2.470	4.721	191.13	235.790	177.335	75.21

Theo chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao thì đến 30/9/2019 các quận, huyện chỉ đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, hiện nay Phòng quản lý thu (BHXH thành phố) đang thực hiện công tác thu: BHXH bắt buộc (53.883 người) và BHTN (227.731 người), vì vậy, đến 30/9/2019 trên toàn thành phố thì chỉ tiêu thực hiện so với số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đạt tỷ lệ 89.5%, BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ 1.44%, BHTN đạt tỷ lệ 90.58% và đến cuối năm 2019 dự kiến sẽ đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch 7778/KH-UBND.

KẾT QUẢ CỦA TOÀN THÀNH PHỐ (THỜI ĐIỂM 30/9/2019)
(Kèm theo Báo cáo số 265 /BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố)

BHXH bắt buộc					BHXH tự nguyện					BHTN				
Số người thuộc diện tham gia (TD)	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/TD (%)	Số người thuộc diện tham gia (TD)	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/TD (%)	Số người thuộc diện tham gia (TD)	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/TD (%)
269.773	251.320	241.454	96.07	<u>89.50</u>	328.471	2.470	4.721	191.13	<u>1.44</u>	251.408	235.790	227.731	96.58	<u>90.58</u>

* Kế hoạch 7778/KH-UBND: đến cuối năm 2019 có 251.320 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 90 % đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, có 235.790 người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ 90 % đối tượng thuộc diện tham gia BHTN, có 2470 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 0.73% đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện.